
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐         หน้า  ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางดวงทิพย์  รัตนชมภู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐   
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษาได้สรุปผลการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) มีจํานวนท้ังหมด ๑,๐๙๖ คน  และขณะนี้มหาวิทยาลัย          
ได้เปิดรับสมัครและดําเนินการทดสอบความรู้ในรอบท่ี ๒ เรียบร้อยแล้ว  โดยมีนักศึกษาท่ีสมัครและ
เข้าทดสอบ จํานวน ๗๑๗ คน ซ่ึงจะประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
รายงานตัววันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  รอบท่ี ๓  ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป    
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ การเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือเข้าร่วม
โครงการ SEA-Teacher ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเราได้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้เป็นคร้ัง
แรก โดยโครงการนี้ได้ดําเนินการมาแล้วเป็นคร้ังท่ี ๔ และคร้ังนี้มีการร่วมมือกันระหว่าง ๔ ประเทศ 
คือ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยให้หลักสูตรครุศาสตร์ร่วมมือกันแลกเปล่ียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ซ่ึงของเราจะมี ๔ คณะท่ีเข้าร่วม โดยโครงการนี้จะให้นักศึกษาท่ีเรียน
อยู่ช้ันปีท่ี ๓ หรือช้ันปีท่ี ๔ ไปฝึกประสบการณ์สอนในต่างประเทศ ภายใน ๓ ประเทศท่ีเข้าร่วม
โครงการโดยมีเงื่อนไข คือ หากมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปจํานวนเท่าไหร่ ประเทศนั้นก็จะส่ง
นักศึกษาเพ่ือมาแลกเปล่ียนการฝึกประสบการณ์สอนตามจํานวนนั้น นักศึกษาจะต้องสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงในคร้ังนี้มหาวิทยาลัยสมัครไปจํานวน ๕ คน  มหาวิทยาลัยจะหาทุนสนับสนุนให้
นักศึกษาเป็นบางส่วน โดยโครงการนี้จะเร่ิมดําเนินการรับสมัครภายในกลางเดือนสิงหาคม ถึง
กลางเดือนกันยายน  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทํารายละเอียดไปยังคณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือให้คัดเลือกนักศึกษาท่ีสนใจและส่งรายช่ือให้มหาวิทยาลัย ต่อไป  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐  
อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า                 
จึงนําเสนอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง   
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ            
ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี   จํานวน ๑๘๖ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๑๘๖ คน   
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 ๕.๒ การเพ่ิมภาระงานอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้เกิดการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และเหมาะสมแก่
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จึงขอหารือและได้จัดทําตารางเปรียบเทียบภาระงานระหว่างอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือประกอบการพิจารณา ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน ดังนี้ 

๑. คงภาระงานระหว่างอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไว้ตามเดิม   

๒. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาหาข้อมูลจํานวนอาจารย์นิเทศ เพ่ือนํามากําหนด
จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์นิ เทศ และนํามาหารือกันในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังต่อไป 

 
 ๕.๓ การกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้ขอให้คณะกําหนดจํานวนทุน
พัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อย
แล้ว จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกันดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร์ จากเดิมมี ท้ังหมด ๒ ทุน ขอตัดออก ๑ ทุน คือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา/เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก ๑ ทุน 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมมีท้ังหมด ๔ ทุน ขอเพ่ิมเป็น ๕ ทุน 
โดยขอเปล่ียนช่ือสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็น ประวัติศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ ระดับ
ปริญญาเอก จากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ๑ ทุน ขอเพ่ิมเป็น ๒ ทุน 

๓. คณะวิทยาการจัดการ ขอเปล่ียนช่ือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ เป็น 
บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/โลจิสติกส์ 

๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปล่ียนช่ือสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็น วัสดุศาสตร์/
วัสดุวิศวกรรม  

๕. ตัดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรออก  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดจํานวน
ทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม           
และมอบหมายให้ประธานนําข้อมูลจํานวนทุนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรึกษาคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ก่อนประกาศจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
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 ๕.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
ควรมีหลักสูตรท่ีจะพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหาร นั้น  ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการ
จัดทํา (ร่าง) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ (ร่าง) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารระดับคณบดี/รองคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/รองผู้อํานวยการสํานัก เพ่ือขอ
ปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณบดีทุกคณะนํา (ร่าง) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และ (ร่าง) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับคณบดี/รองคณบดี/
ผู้อํานวยการสํานัก/รองผู้อํานวยการสํานัก กลับไปพิจารณาหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และส่งคืน
ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีกองบริการการศึกษาจะได้รวบรวมหัวข้อ และจัดทํา
รายละเอียดเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมสภาวิชาการ ต่อไป 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
  ประเด็นที่ ๑ กรณีท่ีนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์และขอลงทะเบียนเรียน
ระหว่างออกฝึกประสบการณ์  ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร เพราะนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์
ได้นั้น นักศึกษาต้องเรียนจบครบสมบูรณ์ก่อนออกฝึกประสบการณ์ จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหา 
และหาข้อสรุปร่วมกัน  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่วมกัน โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษากลับมาลงทะเบียนเรียน          
ในภาคเรียนท่ีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ หากมีเหตุผลจําเป็นให้นักศึกษาทําบันทึกขออนุญาตเป็น
รายกรณี 
  ประเด็นที่ ๒ การขอแก้ I ในกรณีท่ีนักศึกษาติด I ไม่ควรได้เกรด A ในรายวิชา
ท่ีมาขอแก้ I  และการขอขยายเวลาปรับ I เป็น F จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหา และหาข้อสรุป 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน ดังนี้ 

๑. ถ้าเกิดกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจําเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ จึงทํา
ให้นักศึกษาได้ผลการเรียน I หากนักศึกษากลับมาขอแก้ I เรียบร้อยแล้วและผล
คะแนนเก็บของนักศึกษามีสิทธ์ิจะได้ A หรือ B+ ให้อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกขอ
อนุญาตมาเป็นรายกรณี  

๒. ตามแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา คือระดับคะแนน A และ B+ รวมกัน
ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐  หากอาจารย์ผู้สอนต้องการให้เกรด A แก่นักศึกษาท้ังห้อง 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐         หน้า  ๕ 

 

เนื่องจากเด็กเรียนเก่ง ให้อาจารย์ทําบันทึกขออนุญาตประเมินผลเป็นกรณีพิเศษเป็น
รายวิชาไป  

๓. กรณีการขอขยายเวลาปรับ I เป็น F จะขยายเวลาได้ในภาคเรียนปกติเท่านั้น จะไม่
รวมภาคฤดูร้อน หากนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๑ จะขยายเวลาได้ถึงภาค
เรียนท่ี ๒ ไม่รวมภาคฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๒ จะขยาย
เวลาข้ามไปภาคเรียนท่ี ๑ ของปีการศึกษาถัดไป ซ่ึงจะรวมภาคฤดูร้อนให้โดย
อัตโนมัติ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่วมกัน โดยในกรณีท่ีนักศึกษาติด I ไม่ควรได้เกรด A หรือ B+      
ในรายวิชาท่ีมาขอแก้ I หากมีเหตุจําเป็นท่ีจะให้เกรดท่ีนอกเหนือจากแนวปฏิบัติในการประเมินผล
การศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกขออนุญาตมาเป็นรายกรณี  และการขยายเวลาปรับ I เป็น F  
จะขยายให้ได้ภาคเรียนเดียวเท่านั้น และทุกคณะต้องยึดถือตามแนวปฏิบัตินี้  
  ประเด็นที่ ๓  เร่ืองของการขอแก้เกรด ในกรณีท่ีอาจารย์กรอกข้อมูลในระบบ
ผิดพลาด จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหา และหาข้อสรุปร่วมกัน   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่วมกัน โดยสามารถดําเนินการแก้ไขได้ ให้อาจารย์ทําบันทึก        
ขออนุญาตมาเป็นรายกรณี พร้อมแนบเอกสารผลคะแนนของเด็กยืนยันว่าท่านให้คะแนนเด็กผิดพลาด
จริง และต้องขอแก้ไขทันทีหลังจากตรวจพบ ไม่ควรท้ิงไว้นานเกิน ๑-๒ ภาคเรียน  
  ประเด็นที่ ๔  เร่ืองของการตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษาท่ีขอลงทะเบียนเรียน
ใหม่ ในรายวิชาท่ีติด F เพราะนักศึกษาบางคนขอลงทะเบียนเรียนใหม่กับรุ่นน้อง ซ่ึงขณะนี้
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาจทําให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาผิด
หลักสูตรได้ จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหา และหาข้อสรุปร่วมกัน   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่วมกัน โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือวิชา  
หน่วยกิต ว่านักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนใหม่ ถูกต้องตามหลักสูตรหรือไม่  
 ๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ดําเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดวันประชุม           
ในแต่ละเดือน ร่วมกัน 
 มติท่ีประชุม  โดยกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ทุกวันอังคาร          
ท่ี ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


